



สรุปคำกล่าวรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๐.๑๕ น.
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๑	<p>การแก้ไขปัญหาการทุจริตในประเทศไทย</p> <p>การแก้ไขปัญหาการทุจริต สิ่งสำคัญที่สุด คือ ต้องมีการร้องเรียน ร้องทุกข์ กล่าวโทษ หากมีการกล่าวกันอยู่ในโซเชียลมีเดียอย่างเดียว โดยไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนไม่สามารถที่จะดำเนินการกล่าวโทษกับบุคคลใดได้ ดังนั้น หากไม่มีหลักฐานในการดำเนินการย่อมถือว่าไม่เป็นธรรม สำหรับการดำเนินการในกระบวนการต้องมีพยานบุคคลหรือวัตถุพยาน หากมีการแจ้งโดยมีหลักฐานที่ชัดเจนแล้วจึงจะสามารถดำเนินการในกระบวนการยุติธรรมได้ โดยการดำเนินการของรัฐบาลในปัจจุบันมีการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเข้ามา พบว่าบางกรณีร้องเรียนกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบแต่ไม่ได้คำตอบ จึงร้องเรียนมาถึงนายกรัฐมนตรี โดยการเขียนจดหมายลงชื่อ แต่การดำเนินการของรัฐบาลต้องปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลเป็นความลับ แล้วจึงดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงตามความยุติธรรม</p> <p>การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงจำเป็นต้องเริ่มตั้งแต่ในวัยเด็ก ด้วยการปลูกฝังจิตสำนึกเพื่อให้เด็กไทยเติบโตไปด้วยทัศนคติที่ดีและค่านิยมการทุจริต จึงต้องกำหนดแผนการเรียนการสอนในเรื่องของการโตไปไม่โกง โดยทุกฝ่ายในสังคมต้องร่วมมือกันในการสร้างจิตสำนึกที่ดี หากมีการปลูกฝังสร้างจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้ในประเด็นเหล่านี้ได้ ย่อมไม่ทำให้เกิดปัญหาการทุจริตขึ้นในสังคมและการบังคับใช้กฎหมายในการกล่าวโทษต้องลดลงซึ่งรัฐบาลมีหลักคิดว่ากฎหมายที่มีบทลงโทษหนักนั้น ไม่มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายได้ จำเป็นต้องตรากฎหมายที่สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ให้คนในสังคมในขณะเดียวกันต้องรักษากฎเกณฑ์ของสังคมไว้ด้วย</p>	ทุกสำนัก/ กอง

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๒	<p>แนวทางการพัฒนาการศึกษาและอาชีพอย่างยั่งยืน</p> <p>รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการยกระดับศักยภาพในการแข่งขัน โดยสร้างรากฐานจากการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคดิจิทัลที่ต้องให้การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เพื่อนำเทคโนโลยีไปสู่การพัฒนาประเทศ ด้วยการพัฒนาที่สอดคล้องเชื่อมโยงกัน โดยนำองค์ความรู้จากการศึกษามาสู่การประกอบอาชีพ ซึ่งส่งผลต่อตลาดแรงงาน การลงทุน และระบบเศรษฐกิจในระดับมหภาค ซึ่งต้องมีตลาดแรงงาน ในการสร้างงานไว้รองรับกับองค์ความรู้ สำหรับแนวทางการพัฒนาของรัฐบาลได้ดำเนินโครงการ EEC และ EECd EECi โดยใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์</p> <p>ดังนั้น เยาวชนจึงเป็นกำลังสำคัญในระบบอาชีพ มีช่องทางและโอกาสทางอาชีพ มีตลาดแรงงานรองรับทำให้มีเป้าหมาย มีอาชีพ มีงานทำ ซึ่งเป็นส่วนในการพัฒนาประเทศ โดยการศึกษาตามความสนใจ ความถนัด และนำสิ่งที่เล่าเรียนและพัฒนาความเชี่ยวชาญมาประกอบอาชีพ สร้างงานในแต่ละสาขา เพื่อรวมเป็นองคาพยพที่มั่นคงในระบบเศรษฐกิจและสังคม เหล่านี้ล้วนเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เห็นได้ชัดอย่างเป็นรูปธรรมและง่ายต่อการทำความเข้าใจ</p>	ทุกสำนัก/ กอง

งานการประชุม
ฝ่ายช่วยอำนวยความสะดวก
กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก
สำนักงานเลขาธิการกรม